



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH



สำนักส่งเสริมสุขภาพ



จัดทำโดย **กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย**

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนวิชาการ วิจัย และยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ชั้น ๒ สำนักส่งเสริมสุขภาพ

การประชุมครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างและพัฒนาผลงานวิชาการ วิจัย ที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับหน่วยงานให้มุ่งสู่องค์กรนำด้านการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าของงานวิชาการและงานวิจัยและพิจารณาคะแนนผลงานวิชาการและงานวิจัยรายบุคคลของทุกกลุ่มฝ่าย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการ กพว. และ นักวิชาการสำนักส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๒๐ คน โดยมีนางอาริสรา ทองเหม ดำเนินการประชุม

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเรื่อง จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย ครั้งที่ 10/2563 ขอให้มีการจัดทำกรอบวิจัยรายบุคคลหรือการจัดการความรู้รายบุคคลตามบทบาทหน้าที่ เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานวิชาการของกรมอนามัย มอบ สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองแผนงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมกันจัดทำแบบฟอร์มออนไลน์ การสำรวจการจัดการความรู้รายบุคคล โดยองค์ประกอบของแบบสอบถามประกอบด้วย เรื่อง นโยบาย(Policy), Advocacy(การพูดสนับสนุน), Measurement(มาตรการ) และเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literacy) **มติที่ประชุม** : รับทราบ

วาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 **มติที่ประชุม** : รับทราบ

วาระที่ 3 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

3.1 การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาการจัดการข้อมูลความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564

3.2 การติดตามความก้าวหน้างานวิชาการและงานวิจัยของกลุ่ม

: อยู่ในช่วงดำเนินการเก็บข้อมูลและสรุปผล คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

4.1 การพิจารณาคะแนนผลงานวิชาการและงานวิจัยรายบุคคลของทุกกลุ่มฝ่าย

มติที่ประชุม จากการตรวจพิจารณาให้คะแนน พบผลงานวิชาการและการวิจัย

ที่น่าสนใจเรื่อง ขาดความเป็นมา/หลักการเหตุผล การอ้างอิง การเผยแพร่ กรณีเป็นคู่มือขอให้ระบุเนื้อหาที่จัดทำด้วย



สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ

๑. คณะกรรมการ กพว.ของทุกกลุ่มแจ้งผู้ที่ต้องการปรับแก้ไขผลงานและผู้ที่ยังไม่ได้ส่งผลงาน ขอให้ให้นำส่งที่กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

๑. จัดทำแผนการขับเคลื่อนงานวิชาการและงานวิจัยของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๖๔ เสนอในที่ประชุม OD อีกครั้ง

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี



www.anamai.moph.go.th